

Những câu chuyện trong năm 2023 giúp ta tràn trề hy vọng

Thanh Quảng sdb



(Aleteia - Cerith Gardiner)

Hãy dành một chút thời gian để nhìn lại những điều tốt đẹp năm qua.

Khi bắt đầu một năm mới, chúng ta thường muốn gạt bỏ đi tất cả những khiếm khuyết của năm cũ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhìn lại nhiều điều tích cực và đầy cảm hứng của năm qua, đã xảy ra trên thế giới.

Để giúp bạn gẫm suy, đây chỉ là một số câu chuyện không chỉ truyền cảm hứng mà còn khiến chúng ta hy vọng rằng năm 2024 cũng sẽ tràn ngập phước lành và những con người siêu việt khiến chúng ta ngưỡng mộ.

1. **Việc sùng kính với Đức Trinh Nữ Maria đáng kính nể**

Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên nguồn cảm hứng cho nam diễn viên Mark Wahlberg khiến chàng mở ra những cuộc trò chuyện về Đức Maria trên mạng xã hội.

Mark Wahlberg nói về một ngôi sao bóng đá đã được rửa tội ở tuổi 46, đó là chàng cầu thủ bóng đá người Brazil, tên là Ronaldo, chàng đã quyết định gia nhập Giáo hội Công giáo, anh đã cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể rộng mở tâm hồn đón nhận đức tin ở mọi lứa tuổi và ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.



2. Sinh viên đại học tôn vinh Đức Mẹ

Những cầu thủ bóng đá của đội tuyển này đã dành thời gian để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ trước mỗi trận đấu. Việc xem họ hát bằng tiếng Latinh nhắc nhở chúng ta rằng đức tin Công giáo vẫn còn mạnh mẽ trong giới trẻ ngày nay.

3. Lời khuyên tuyệt vời khi chúng ta lo lắng

Cha David Michael Moses tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta bằng quan điểm của cha về vai trò đức tin trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lời khuyên cụ thể này giúp chúng ta đối diện với những lo lắng đã được nhiều người hưởng ứng và đem lại nhiều tích cực hữu ích.



4. Nữ tài tử Maggie Smith trong phim 'The Miracle Club', bộ phim truyền cảm hứng

Năm ngoái đã có nhiều bộ phim mang những thông điệp tích cực – như phim The Hill, nêu bật sức mạnh của đức tin, trong đó nêu bật sự hiện diện của Thiên Chúa. Và bà cụ 80 tuổi nổi tiếng Maggie Smith, trong phim Downton Abbey, đã truyền cảm hứng cho chúng ta với màn trình diễn của bà trong phim The Miracle Club.

5. Sức mạnh của các bà mẹ

Thật tuyệt vời khi đọc cách các bà mẹ được truyền cảm hứng cho gia đình để đạt được những điều tuyệt vời. Có một người mẹ đã quyết tâm theo học để dành được văn bằng tốt nghiệp ngay cả lúc bà chuyển dạ sinh con, việc đó vẫn không ngăn cản được bà nhận văn bằng nói lên những cố gắng của bà.



6. Chú chó đau buồn trong đám tang của giám mục, chủ nó

Hình ảnh người bạn bốn chân trung thành của một giám mục trong đám tang của ngài đã khiến nhiều người cảm động khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Một lần nữa, chúng ta đánh giá cao tầm quan trọng của việc yêu thích động vật trong cuộc sống.

7. Một anh hùng đời thường được truyền cảm hứng từ đức tin

Trong một khoảnh khắc thót tim bên Ý, một người đàn ông đã can đảm lao qua đường, liều lĩnh tính mạng để giải cứu một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm. Ông ta khẳng định hành động của mình là kết quả của sự thúc đẩy của Chúa.